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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดระยอง ครั้งท่ี 4/2557 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  

ณ  ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 

-------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายธานี  สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฯ  
 ๒. นายธีรวัฒน ์ สุดสุข ปลัดจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 

๓. พ.ต.อ. นพดล  ศรส าราญ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
4. พ.ต.ท. สราวุธ  เอ่ียมส าอางค์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง อนุกรรมการฯ 
5. นายโชดก  วริิยะพงษ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อนุกรรมการฯ 

 6. นายอรุณ  วิชกิจ ขนส่งจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 7. นายปรพล  เจริญพงษ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 8. นายจีรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์ ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ  
 9. นายรุ่งโรจน์  สถิตย์ ผอ.แขวงการทางระยอง อนุกรรมการฯ 
 10. นายมาโนช  โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ  

11. นายสุจินต์  ทยานุกูล ผู้แทน ส านักงานนโยบายและแผน  อนุกรรมการฯ 
 การขนส่งและจราจร 
12. นายนิรันดร์  เกตุแก้ว แทน ผอ.ส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง อนุกรรมการฯ 

 การจราจรในภูมิภาค 
13. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง  อนุกรรมการฯ 

 14. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
 ๑5. พ.ต.ท.อาวัฒน์  พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 16. นายสุวัฒน์  ฟ้าประทานชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 ๑7. นายวิโรจน์  รมเยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 
 18. นายกตัญญู  โกมุทมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการฯ 

19. นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง อนุกรรมการฯ 
   และเลขานุการ 

20. นายสุรชัย  สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ อนุกรรมการฯ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒1. นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง อนุกรรมการฯ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางอมรา  เจริญพรสุข ผู้แทนส านักส่งเสริมระบบการขนส่ง อนุกรรมการฯ
 การจราจรในภูมิภาค และผู้ช่วยเลขานุการ 
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อนุกรรมการไม่ได้ร่วมประชุมฯ (ติดราชการ) 
 1. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค อนุกรรมการฯ 
 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง     อนุกรรมการฯ 
 3. นายไชยรัตน์  ไตรรัตน์จรัสพร        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นายปรัชญา  สมะลาภา             ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. นางสาวอาภา  รติยานุวัฒน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายสิทธิชัย  วัฒนานุกิจ   ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
2. นายธาฤต  บ ารุงพงศ์   ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
3. นางสาวทัศนีย์  กฤษน้อย   ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
4. นางลัดดาวัลย์  ชิณณะเสถียร   ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
5. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์    ส านักงานจังหวัดระยอง 
6. นายวัชรินทร์  ซ้วนขาว   ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล   ส านักงานจังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว : นายธานี  สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท าหน้าที่
ประธานการประชุมฯ โดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ปัญหาจราจรในจังหวัดระยอง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเมืองที่มีประชากรอยู่อย่าง
หนาแน่น.มีการใช้รถ ใช้ถนนกันอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่สมดุลกับถนนที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยจังหวัดระยอง      
ได้ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในวันนี้เป็นการ
ประชุมครั้งที่ 4/2557 เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม อจร.ครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมี
ปัญหาใหม่ๆที่จะต้องแก้ไข โดยจะให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานให้อนุกรรมการฯ ทุกท่านทราบว่าในช่วงระยะเวลา     
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรและช่วยพิจารณาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  

  ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดระยอง 
(อจร. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้น าเสนอในเว็บไซต์ของจังหวัดแล้วและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  

  มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

  การซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่          
8 ตุลาคม 2545 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวั ด         
ในประเด็นผลกระทบด้านการจราจร 

  ผู้แทน สนข. (นายนิรันดร์ฯ) : ประเด็นนี้เป็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2545 เกี่ยวกับเรื่องการขอเช่าที่ดินในที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ และที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัด 
ซึ่งหากจะพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต้องเสนอให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยหน่วยงานจะต้องเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพ
การจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ 
คจร. เนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) หลายจังหวัดที่ผ่านมาได้มีการ
น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของ อจร.จังหวัด พบว่ายังมีปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของ อจร.จังหวัด ไม่เป็นไปตามมติ  สนข. จึงขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินการเพือ่เสนอให้ อจร. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

  1..ที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลางหรือของวัดที่จะน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์เป็นที่ดินที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) ที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในหรือเทศบาลนครที่มี
ความแออัดของการจราจร 2) ที่ดินนอกเหนือจากข้อ 1) ซึ่งมีขนาด 1 ไร่ขึ้นไปและมีการจราจรแออัด 

  2. การเสนอขอความเห็นชอบต่อ อจร.จังหวัด หน่วยงานจะต้องเสนอรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพการจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เพ่ือใช้
ประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่อสภาพจราจรภายในพ้ืนที่หรือโครงข่ายถนนใกล้เคียงโดยรอบที่ได้รับ
อิทธิพล ซึ่งเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมทั้งเสนอแนวทางควบคุมป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดข้ึน  

  3. การประมูลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ผู้ ประมูลจะ
ค านวณค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์สูงสุดเต็มที่เช่าและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุด 
ประกอบกับข้อก าหนดการประมูลไม่ได้ระบุให้ผู้ประมูลจัดท ารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพ
การจราจร ผู้ประมูลส่วนใหญ่จึงออกแบบก่อสร้างอาคารในลักษณะการใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ ท าให้ละเลยเรื่อง
การจัดการจราจรในพ้ืนที่ การก าหนดพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นที่จอดรถ และการให้ความส าคัญกับทางเข้าออกพ้ืนที่ 
ซึ่งจะท าให้เกิดการรบกวนการใช้พื้นผิวจราจรภายนอกอันเป็นพื้นที่สาธารณะได้ 

  4. การน าที่ราชพัสดุไปจัดหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัด
กรมธนารักษ์ในพื้นที่พิจารณาก าหนดเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติมไว้ในข้อก าหนดการประมูลการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
เชิงพาณิชย์ โดยก าหนดให้ผู้ประมูลจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพการจราจรที่เกิดจากการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ รายละเอียดแบบก่อสร้างซึ่งต้อง
ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการจอดยานพาหนะอย่างเพียงพอ มีแบบแสดงการจัดการจราจรในพ้ืนที่ แสดงทาง      
เข้า – ออก ของยานพาหนะและคนเดินเท้า  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาจราจรและปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

  ประธานฯ : เรื่องนี้คงหมายถึงเรื่องที่จะมีการประมูลในอนาคต เช่นการจัดดนตรีในพ้ืนที่
หมู่บ้านจัดสรร ผู้จัดงานต้องขออนุญาตจังหวัดก่อนถึงจะถูกต้องเพราะมีการใช้เสียง แม้จะจัดในพ้ืนที่เอกชน   
ก็ตาม ถ้ารบกวนประชาชนก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะการจัดงานมักพบปัญหาอีกหลายอย่างทั้งเรื่องของ
การจราจร ยาเสพติด การก่อเหตุชุลมุน ฯลฯ เพ่ือจังหวัดจะได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องหาทางป้องกันต่อไป  
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  มติที่ประชุม รับทราบตามท่ี สนข. และประธานเสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว  

    4.1 การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่ตลาดนัดสตาร์ 

  ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง : บริเวณตลาดสตาร์มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 13,000 
ตารางเมตร บังคับพื้นที่จอดรถไว้ประมาณ 109 คัน (ตามกฎหมายก าหนด) คือพื้นที่ 120 ตรม. /1 คัน  

 

  ปัจจุบันด้านหน้าจะเว้นไว้เป็นที่จอดรถ ด้านบนจะมีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถได้ประมาณ 64 คัน 
และจอดด้านข้างรวมได้ 170 คัน ถ้าจอดด้านติดถนน ค 2 จะจอดได้ประมาณ 150 คัน จากที่กฎหมาย
ก าหนดให้จอดได้ 109 คัน ทางเทศบาลนครระยองได้ประสานทางผู้แทนสตาร์แล้วพบว่าถ้าให้ผู้ค้าน ารถเข้ามา
จอดก็จะไม่มีพ้ืนทีเ่พียงพอส าหรับลูกค้า โดยผู้แทนสตาร์แจ้งว่าจะให้จอดอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามถนน ค 2 ซึ่งมีเนื้อที่ 
4 ไร่ครึ่ง แต่ทางสตาร์ยังไม่ได้จัดผังมาให้ดูว่าสามารถจอดรถได้กี่คัน 

  ประธานฯ : ถนนบริเวณศูนย์การค้าสตาร์ยังเป็นประเด็นส าคัญอยู่ การที่จะน ารถไปจอด
บริเวณข้างๆ (ตามแผนผัง) ที่ว่าจะสามารถจอดได้ 113-170 คัน บริเวณนี้เป็นจุดจอดที่อยู่บนถนนสาธารณะ
หรือไม่ ครั้งที่แล้วได้ให้เทศบาลนครระยองไปดูค าพิพากษาเรื่องลักษณะของการเชื่อมทางว่าถนนหัวและท้าย
เชื่อมต่อกับทางสาธารณะจะมีสภาพเป็นทางสาธารณะหรือไม่ การก่อสร้างตลาดขนาดใหญ่ลักษณะนี้ เจ้าของ
ต้องรับผิดชอบจัดหาที่จอดรถให้เพียงพอและต้องก ากับควบคุมให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารเข้าไปดูแล  ตามแผนผังพบว่าสามารถจอดรถไดเ้พียง 64 คัน ซึ่งไม่ครบตามกฎหมาย ฉะนั้นต้อง
ด าเนินการสั่งระงับการก่อสร้างไปก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาใหม ่ 

  ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครระยองฯ : จากการประชุม อจร. ครั้งที่ผ่านมา ทางเทศบาล
นครระยองได้กลับไปจัดการประชุมคณะเล็ก โดยเชิญผู้แทนศูนย์การค้าสตาร์ร่วมประชุม ทางผู้แทนศูนย์การค้า
สตาร์ได้กล่าวอ้างค าพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงที่สุดแล้ว ไม่มีการฎีกาและแจ้งว่าถนนเป็นของเอกชน ทาง
เทศบาลนครระยองได้ให้นิติกรตรวจสอบดูว่าเรื่องการอนุญาตก่อสร้างตลาด โดยจะรายงานผลให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง ส าหรับเรื่องการก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการถนนภายในศูนย์การค้าสตาร์นั้น ทางผู้แทนสตาร์
ได้รับปากว่าจะด าเนินการติดต้ังป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ซ่ึงจะเริ่มจากถนนสาย 4 ก่อน โดยจะออก 

 

ผังบริเวณตลาดสตาร ์
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ค่าใช้จ่ายเอง และจะให้ต ารวจเข้าไปบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ทางเทศบาลนครระยองจะสอบถามไปอีกครั้งว่าจะ
ด าเนินการเสร็จเมื่อไหร่ 

  ประธานฯ : จะเป็นถนนอะไรก็ตาม เมื่อในผังไดจ้ัดไว้แบบนี้ ก็ไมส่ามารถอนุญาตได้ ต้องสั่ง
ยุติการก่อสร้าง ในเมื่อเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเข้าไปดูแลไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ทางต ารวจไม่สามารถเข้าไป
ดูแลได้ เพราะถูกอ้างว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล สภาพปัจจุบันมีเจตนาให้เป็นแบบสาธารณะผู้คนเข้า – ออกได้     
ฝากเทศบาลนครระยองประสานผู้แทนสตาร์ว่า เมื่อได้จัดท าผังการก่อสร้างตลาดไว้แล้วแต่ยังใช้พ้ืนที่จอดรถ
เป็นตลาดเป็นเรื่องผิดกฎหมาย รวมทั้งให้ก ากับควบคุมขั้นตอนในขออนุญาตด้วย  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.อาวัฒน์ฯ) : จากที่ได้ร่วมประชุมเรื่องนี้ ทางต ารวจได้ชี้แจงบริเวณ
ดังกล่าวถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะก็จะปิดไม่ใหร้ถเข้า – ออก ทั้งหมด โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก ส่วนที่จะให้รถไปจอดบริเวณถนน ค 2 (ของส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง) ทางต ารวจได้ปรึกษา
กับ ผอ.ทางหลวงฯ แล้วพบว่าถ้าอนุญาตให้รถจอดตรงนั้น ปัญหาจะรุนแรงกว่าเดิม เหตุผลเพราะรถต้องไปจอด
ฝั่งตรงข้าม เมื่อเข้าไปจอดแล้วจะน ารถออกก็จะมาขวางรถทางตรง รถที่วิ่งตรงสาย ค 2 จะไปไม่ได้ และถ้าจอด
แล้วประชาชนต้องเดินข้ามถนน ซึ่งไม่มีแนวข้ามจะไม่เป็นระบบระเบียบ ขอเสนอว่าไม่เห็นด้วย  

  ประธานฯ : ให้เทศบาลนครระยองดูเรื่องระงับการก่อสร้างตลาดสตาร์ ถ้าทางผู้แทน
ศูนย์การค้าสตาร์ไม่ด าเนินการตามนี้ ก็ขอให้เทศบาลฯ พิจารณาอนุญาตเรื่องการให้ใช้ตลาดก่อน เพราะเป็น
อ านาจตามกฎหมาย เรื่องแผนผังการจอดตามที่เสนอนี้ไม่ใช่ที่จอดรถของตลาดเพราะเป็นถนน ฝากทางหลวง
ชนบทฯ ดูเรื่องการเชื่อมถนน ค 2 ด้วยว่าจะเกิดปัญหาหรือไม่ 

 มติที่ประชุม   รับทราบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ให้เทศบาลนครระยองพิจารณาระงับการก่อสร้างตลาดสดสตาร์  
     2. ประสานกับทางผู้แทนตลาดสตาร์เรื่องการให้ใช้ตลาด และเรื่องบริหาร
จัดการ 
    3. ให้ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยองดูเรื่องการเชื่อมถนน ค 2   
ว่าถนนบริเวณนั้นจะเป็นปัญหาในการจอดรถอย่างไร  

 4.2 การจัดระเบียบรถบรรทุกโดยสาร จอดรับ-ส่งคนงานไม่ตรงตามจุด  

  ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครระยองฯ : ตามที่ประชุมฯ ครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มอบหมาย
เทศบาลนครระยองไปประสานกับเจ้าของพ้ืนทีบ่ริเวณตรงข้ามห้างโลตัสระยอง หรือตลาดโชคไชยรัตน์เพ่ือจะใช้
เป็นที่จอดรถรับ – ส่งคนงานทั้งหมดนั้น พบว่าเจ้าของพ้ืนที่ปัจจุบันมีผู้ดูแลอยู่ ทางเทศบาลได้ติดต่อกับผู้ดูแล
และได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ทางเทศบาลเช่าช่วงต่อตามสัญญา โดยเจ้าของจริงๆ เป็นของบริษัท เมโทร 

 ประธานฯ : ทางเทศบาลฯ จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ต้องติดต่อบริษัทเมโทรหรือไม ่

 ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.อาวัฒน์ฯ) : เรื่องนี้ได้มีการประชุมกันแล้ว พบว่าผู้เช่าช่วงต่อนั้น
เป็นเอกชน จากการเจรจาอยู่ในท านองว่าผู้ดูแลยังรอค ายืนยันจากผู้เกี่ยวข้องว่าจะเข้าไปด าเนินการ บริหาร
จัดการอย่างไร และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม ่คิดว่าต้องมีการเรียกมาเจรจากันใหม่   

 ประธาน : ปัญหาคือผู้เช่าปัจจุบันคิดว่าทางเทศบาลฯ จะไปเช่าช่วงต่อซึ่งไม่ใช่  

 



6 
 

ทางที่ประชุมจะให้ผู้เช่าด าเนินการเอง โดยจะให้เทศบาลและต ารวจคอยอ านวยความสะดวกเรื่องความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการจอด  

 มติที่ประชุม  มอบหมายเทศบาลนครระยองและสถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยอง
ประสานงานกับผู้เช่าพ้ืนที่ปัจจุบัน โดยแจ้งว่าให้ทางผู้เช่าฯ ด าเนินการเรื่องท่ีจอดรถ และเก็บค่าธรรมเนียมเอง 

 4.3 การจอดรถยนต์บนถนนสุขุมวิทและถนนตากสิน 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ต.ท.อาวัฒน์ฯ) : จากท่ีประชุมครั้งที่ผ่านมาไดม้อบหมายต ารวจภูธรเมือง
ระยองประสานกับโรงเรียนอนุบาลระยอง เรื่องที่จะให้เด็กนักเรียนไปขึ้นรถที่สวนศรีเมือง โดยให้ผู้ปกครองไป
จอดรถรับบริเวณนั้น ปัญหาคือเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กและต้องมรีถน าส่ง พบว่าบริเวณข้างๆเทศบาลนคร
ระยองเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งว่างอยู่ จอดรถได้มาก เห็นว่าควรมีการเจรจาเปิดให้ใช้ในกรณีเร่งด่วนจะท าให้
การจราจรสะดวกขึ้น เมื่อผู้ปกครองน ารถมาจอดให้เด็กเด็กก็สามารถเดินข้ามรั้วซึ่งเป็นรั้วเดียวกันได้เลย       
ถ้าคลินิกอนุญาตปัญหาก็จะคลี่คลาย ผู้ปกครองจะได้น ารถไปจอดบริเวณนั้น เรื่องการจัดการจราจรก็จะมี
เทศกิจเข้าไปช่วยดูแล  

  ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง : เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย/กฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด ขณะนี้สถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยองได้ใช้สถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็นหลักปฏิบัติ     
เน้นเฉพาะข้อหาที่ส่งผลกระทบด้านจราจร การเกิดอุบัติเหตุ คือใช้ 10 ข้อหาหลัก 5 จอม 5 จริง ซึ่งจากสถิติ
ในการจับกุมทุกสถานี พบว่าอยู่ในเกณฑ์เท่ากับหรือมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ผู้บริหารของสถานี
ต ารวจทุกสถานไีด้รับทราบนโยบายนี้และไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
  ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครระยองฯ : เทศบาลนครระยองมีนโยบายในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าวอยู่ ว่าจะให้ทางโรงเรียนอนุบาลฯ เปิดประตูรั้วด้านหลังของคลินิกอบอุ่นแล้ว
ให้รถออกอีกทาง เพ่ือรับส่งเด็กเข้า - ออก ปรากฏว่าทางโรงเรียนอนุบาลฯ ไม่อนุญาตจึงขอความเห็นจาก      
ที่ประชุมด้วย 
  ประธาน : จากการไปตรวจสอบบริเวณสวนศรีเมืองพบว่ารถติดมาก เพราะมีโรงเรียน
อนุบาลอีกแห่งบริเวณนั้น รถจาก 2 ช่องวิ่งได้ช่องเดียว ควรประสานความร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องมาหารือทุกฝ่าย ฝากให้เทศบาลไปเจรจา 

  มติที่ประชุม ให้เทศบาลนครระยองประสานงานกับโรงเรียนอนุบาลระยอง โดยอ้างอิงมติ
จากที่ประชุมนี้  และประสานกับเจ้าของสถานที่ (คลินิกอบอุ่น) ว่าจะขอใช้พ้ืนที่เป็นที่จอดรถรับ - ส่ง นักเรียน 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้หรือไม่ โดยจะจัดให้เทศกิจเข้าไปช่วยดูแล 

 4.4 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ บริเวณแยกบ้านดอน   

  ผอ. ส านักงานทางหลวงชนบทฯ :  (ชี้แจงตามแผนภาพประกอบ) บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ 
เป็นวงเวียนที่เป็นรอยต่อถนนของเทศบาลนครระยองกับส านักงานทางหลวงชนบทฯ และยังเป็นเส้นทางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่จะมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนมัธยมตากสิน จากการประชุมครั้งที่แล้วได้ให้ทาง
ส านักงานทางหลวงชนบทไปพิจารณาปรับพ้ืนที่ และเพ่ิมผิวจราจรนั้น ขอเรียนว่าขณะนี้มีการเวนคืนที่ดินไว้แล้ว 
แต่ยังก่อสร้างไม่ครบตามที่เวนคืน ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าให้ปักเสาพาดสายซึ่งก็ได้ปักตามแนวเวนคืน
เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งว่ามีงบประมาณที่จะขยายทางที่แคบอยู่  
ทางส านักงานทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการของบประมาณเพ่ือปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย พบว่าบริเวณนั้นผิว
จราจรไม่ดี ทางกรมฯรับปากให้งบประมาณมาแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา  
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หมายเหตุ : เส้นสีแดง    คือ  บริเวณที่ส านักงานทางหลวงชนบทจะด าเนินการปรับปรุงซ่อมผิวจราจร 
  เส้นสีน้ าเงิน  คือ ส่วนท่ีต ารวจให้ทางอาสาจราจรตั้งกรวยในช่ัวโมงเร่งด่วน 

        เส้นสีเขียวคือ  คือ ส่วนที่จะขยายผิวจราจร ทางเทศบาลนครระยองจะตั้งที่สูบน้ าถ้าขยายตรงนี้การจราจรก็จะสะดวก  

  ผู้แทน ประธานหอการค้าฯ : ถนนเส้นนี้ถ้าวิ่งจากทางสายบายพาสเข้ามา จะมีทางเป็น
ลักษณะคอขวดสองเลนจนมาถึงวงเวียน ทางตรงออกไปก็ยังเป็นสองเลนอยู่ อยากทราบว่ามีงบประมาณที่จะ
ขยายเป็น 4 เลนจนถึงถนนสุขุมวิทหรือไม่ ถ้าแก้เฉพาะวงเวียนมองว่าไม่มีประโยชน์ ต้องแก้ทั้งหมดถึงจะช่วย
ระบายรถ  ได้มาก และพบว่าบริเวณนั้นมีการถมท่ีซึ่งท าให้น้ าท่วม 

  ผู้แทน นายก อบจ.ฯ : ถนนเส้นนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดูแนวขยาย
ที่สุดแล้ว คิดว่าท าได้ยากเพราะจะติดทีร่้านอาหาร อาคารและบ้านคน  

  ประธาน : ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ไปตรวจสอบตรงที่กั้นกรวยบริเวณทางผ่าน
ร้านอาหารโอดิลคือรถจะติดกรวยบริเวณยูเทิร์นนั้น ให้จัดอาสาจราจรไปดู สลับเป็นจังหวะในชั่วโมงเร่งด่วน  

  ที่ประชุม :  ได้เสนอแนะแนวทางอย่างกว้างขวางในเรื่องการย้ายจุดยูเทิร์นเพราะกระชั้น
ชิดเกินไปท าให้รถยิ่งติด ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบดูว่าถนนบริเวณนั้นขยายไปสุดได้ถึงไหน และเสนอว่าให้เขียน
ป้ายบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ว่า “ให้รถในวงเวียนไปก่อน”    

  มติที่ประชุม 1. ให้ส านักงานทางหลวงชนบทรับข้อเสนอของอนุกรรมการไปตรวจสอบจุด
ยูเทิร์นบริเวณวงเวียนสุนทรภู่ สามารถขยายยาวสุดได้แค่ไหน และเช็คสถิติการใช้รถในช่วงเช้า - เย็น และแจ้ง
ผลให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
            2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง ไปดู
เรื่องการตั้งกรวยบริเวณจุดยูเทิร์น และให้จัดอาสาจราจรไปช่วยดูในชั่วโมงเร่งด่วน 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา  

  5.1 รถวิ่งลงจากสะพานยกระดับ บริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดการทางระยองที่ 2 มาบตาพุด 
   ใช้ความเร็วสูง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   

 
  ผอ. แขวงการทางระยอง : (น าเสนอวิดีโอ) ปัญหาที่มีการร้องเรียนกับประเด็นดังกล่าว 
คือ รถที่ลงมาจากสะพาน overpass ใช้ความเร็วสูงและท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ตรงหน้าหมวดการทางระยองที่ 
2 ซึ่งห่างกัน 700 เมตร บริเวณจุดกลับรถตรงหมวดการทางระยองที่ 2 ได้มีการติดตั้งป้ายก ากับไว้  ปรับปรุง
ผิวจราจรและมกีารใช้สัญญาณไฟกระพริบ  
  ประธาน :  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่น าเสนอพบว่าไม่น่ามีปัญหา อยู่ที่ผู้ใช้รถต้องชะลอ
ความเร็วเอง  ระยะทางก็มีเพียงพอ มีเส้นส าหรับเบี่ยงขวา รวมถึงช่องจราจรและผิวจราจรก็อยู่ในสภาพดี  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ฯ) :.ตรงจุดนี้ปัญหาส าคัญนอกจากความเร็วคือเรื่องของ
วิสัยทัศน์ที่มองไม่เห็นเพราะเป็นเนิน จุดนี้เป็นจุดที่รถบรรทุกยูเทิร์นมากที่สุด เนื่องจากยูเทิร์นแล้วจะต้องชิด
ซ้ายเข้าคลังสินค้าของบริษัท TPE อยากให้ท าสถิติจับเวลาว่าช่วงใดมีรถบรรทุกมากที่สุด เพราะบดบังวิสัยทัศน์
ฝั่งตรงข้าม อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ ต้องขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่โรงงาน หน่วยงานท้องถิ่น
เข้าไปช่วยดูแล  
  ผู้แทน ประธานหอการค้าฯ :  สะพานข้ามบริเวณนี้พบว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งขึ้นจ านวน
มาก เป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ให้น ารถจักรยานยนต์กับรถพ่วงขึ้นไป   

  ผู้แทนสนข. (นายสุจินต์) : เรื่องสะพานข้ามนั้นขึ้นกับสภาพการใช้งานของตัวสะพาน 
กรณีเช่นนี้มีรถขนาดใหญ่ที่ขึ้นไป ถ้าพบว่ารถจักรยานยนต์มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจออกข้อบังคับเจ้า
พนักงานจราจรเป็นข้อห้ามได้ กรณีในกรุงเทพฯ บางสะพานก็ห้ามขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวสภาพสะพานและปริมาณ
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จราจร  ในส่วนของจุดกลับรถที่น าเสนอนั้นต้องมีป้ายเตือนว่ามีระยะทางกี่เมตรทั้ง 2 ทิศทาง เรื่องแสงสว่าง
เพียงพอหรือไม่ ถ้าเพียงพอก็เป็นเรื่องป้ายซ่ึงอาจจะพิจารณาท าเครื่องหมายพ้ืนทางก่อนเข้าบริเวณจุดกลับรถ  

  ประธาน : สรุปปัญหานี้คือ 1. มีระยะทางพอสมควรถ้าผู้ใช้รถไม่ขับเร็วเกินที่กฎหมาย
ก าหนดก็จะไม่เกิดอันตราย ทัศนะวิสัยก็มองเห็นอยู่ แต่อาจมีปัญหาตรงช่วงรถบรรทุกวิ่ง 

  2. การตรวจสอบรถบรรทุกในช่วงเวลาที่รถวิ่ง ต้องมเีจ้าหน้าที่ไปช่วยตรวจสอบ 

  3. เรื่องป้ายสัญญาณ แนะน าให้แขวงท าป้ายติดโดยใช้สีส้มหรือแดงและใช้ค าว่า 
      “ระวัง”  

  4. เรื่องรถจักรยานยนต์กับรถพ่วง ให้ไปส ารวจว่าจ าเป็นจะต้องออกกฎระเบียบ
เจ้าพนักงานจราจรหรือไม ่ให้ทางสถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยองรับไปพิจารณา 

 มติที่ประชุม  1. มอบหมายแขวงการทางไปส ารวจช่วงเวลาที่รถบรรทุกวิ่ง บริเวณจุดกลับ
รถหน้าหมวดการทางระยองที่ 2 และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแล 
  2. เรื่องป้ายสัญญาณเตือน ให้แขวงการทางพิจารณาว่าสามารถติดตั้งป้าย
บอก “ระวัง” ได้หรือไม ่
  3. เรื่องสะพานข้าม overpass ให้สถานีต ารวจภูธรจังหวัดระยองตรวจสอบ
ดูว่าปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์กับรถพ่วงมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ถ้ามีผลก็ให้พิจารณาออกข้อบังคับ
เจ้าพนักงานจราจรเป็นข้อห้าม 
 

 5.2 บริเวณแยกต านานป่า แยกปากทางเพ แยกศาลาสังกะสี แยกสวนสน แยกท่าเรือแกลง 
เป็นจุดเสี่ยงอันตราย เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีสัญญาณไฟเตือนว่าเป็นทางแยก ท าให้ผู้ขับขี่
ขาดความระมัดระวัง  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ    

  ผอ. แขวงการทางระยอง : จากที่มีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว ทางแขวงการทางได้
ไปตรวจสอบเรื่องไฟสว่าง ดังนี้ 
   1. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.236+688 (แยกต านานป่า) 
มีไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว  13 ต้น ที่แจ้งแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจเกิดจากเสาไฟชนิด High Mast ของ
เทศบาลที่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ของแขวงฯ เสาไฟ High Mast สว่างกว่าไฟกิ่งเดียว ส าหรับไฟแสงสว่างที่แขวงติดก็
เพียงพอกับสเป็คของกรมทางหลวง 
   2. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.238+199 (แยกปากทางเพ) 
มีไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว  21 ต้น 
   3. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.239+710 (แยกศาลสังกะสี) 
มีไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว  20 ต้น 
   4. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.241+250 (แยกสวนสน) 
มีไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว  22 ต้น 
   5. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.248+586 (แยกท่าเรือแกลง)  
มีไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว  20 ต้น ส่วนป้ายเตือนทางแยกข้างทางมีอยู่แล้วเป็นสีเหลือง 
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  ประธาน : คิดว่าความมืดสว่างไม่ได้อยู่ที่ไฟแต่อยู่ที่เส้นสีขาวที่เป็นเส้นจราจร ของประเทศ
ไทยจะมัว ถ้าเส้นสีขาวที่ต่างประเทศจะเห็นถนนตลอด ของประเทศเราไม่มีไฟสะท้อน ซึ่งบริเวณสี่แยกนั้น
จ าเป็นที่จะติด 

  ผอ. แขวงการทางระยอง : บริเวณทางแยกเคยมีการตีเส้นจราจรอยู่แล้วเป็นบางช่วง    
แตพ่บว่าผิวจราจรช ารุด ทางแขวงฯ เคยได้รับงบประมาณปรับปรุงสาย 3 ทั้งหมดในช่วงงบ 2 ล้านล้าน แต่เป็น
อันตกไป ถ้าตีสีจราจรตอนนี้จะเป็นการล็อค ไม่สามารถท างานอ่ืนได้ถึง 2 ปี สิ่งที่ต้องการคือการปรับปรุงผิว
จราจร ทางแขวงฯ จะรับไปดูเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่เป็นเบ้าตรงสีส้ม จะตรวจสอบและติดตั้งด าเนินการติดตั้งใหม่ 

  ประธาน : ถ้ามีสัญลักษณ์บอกที่พ้ืนถนนก็จะดี เรื่องตีเส้นนั้นสีเส้นจะสลายได้ง่าย เพราะ
ถูกฝน และลูกแก้วสะท้อนแสงก็จมต้องตีเส้นทุกปี ให้ดูงบท้องถิ่นว่ามีงบตีเส้นทางแยกหรือไม่ แนะน าให้ใช้สีที่
ลูกแก้วไม่จมเพ่ือให้สว่างขึ้น  

  ผู้แทน ประธานหอการค้าฯ : ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากต้นไม้ที่อยู่บริเวณข้างทางหรือไม่ 
แสงไฟอาจลงไม่ถึงถนน ถา้เป็นในเมืองจะไม่มีต้นไม้ เช่นหน้าห้างแหลมทองสว่างจนเหมือนเปิดไฟมากไป  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ฯ) : เส้นทางนี้ประเด็นอยู่ที่คนในพ้ืนที่กับคนนอกพ้ืนที่ เห็นว่า
แยกต านานป่ามีปัญหาเรื่องต้นไม้และป้ายบอกทาง เรื่องปากทางเพไม่ใช่ประเด็นเพราะมีสัญญาณไฟชัดเจน 
แยกศาลาสังกะสีเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเนื่องจากเป็นทางโค้ง หลุดจากทางแยกเพรถวิ่งด้วยความเร็วสูง ควร
พิจารณาว่าสมควรจะให้เลี้ยวหรือไม่เพราะว่าปริมาณรถมีมาก ส าหรับแยกสวนสนเป็นเรื่องของคนในพ้ืนที่กับ
คนต่างพ้ืนทีแ่ค่นั้น ปัจจุบันจะพบปัญหาเรื่องป้ายบอกทาง เพราะมีป้ายเถือ่นบดบังป้ายส าคัญอยู่ 

  มติที่ประชุม  ให้แขวงการทางระยองไปตรวจสอบเรื่องการตีเส้นจราจรต่างๆบริเวณทาง
แยก และเส้นสีขาวบนพ้ืนถนนต้องชัดเจน รวมถึงตรวจสอบป้ายยูเทิร์นทั้ง 5 แยก ให้ติดตั้งอย่างชัดเจนและถูกต้อง  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ผู้แทน สนข (นายนิรันดร์ฯ) : ขอฝากประเด็นไว้ 2 เรื่องคือ 1. ตามนโยบายของรัฐบาล 
ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดช่องทางการเดินรถที่มีความปลอดภัยส าหรับรถจักรยานในทุกจังหวัด   
โดยรณรงค์ให้ใช้จักรยานมากขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยว การออกก าลังกาย และการใช้งานในชีวิตประจ าวัน        
ทางสนข.ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลความพร้อมของทุกจังหวัด ทั้งนี้ขอให้จังหวัดระยองรายงานการ
ด าเนินงานทางจักรยานตามนโยบายดังกล่าว 2. ขอให้ทางจังหวัดระยองรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/มาตรการต่างๆ ด้านการจราจรและขนส่งของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบปีงบประมาณ 2557 
และที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือทาง สนข.จะรวบรวมและใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมรายงานส่งให้ สนข.พิจารณาต่อไป 

  ประธาน : เรื่องการแข่งขันปั่นจักรยานกับนักกีฬาระดับโลกที่จะใช้เส้นทางของจังหวัด
ระยองในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายนนี้ ที่จะปิดถนนโดยไม่ได้ขออนุญาต อยากให้ดูว่ามีกฎหมายอะไรบ้าง     
ที่อนุญาตกรณีดังกล่าว เพราะเส้นทางในการแข่งเป็นเส้นทางสาธารณะ  
 ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง : เรื่องการแข่งรถในทาง ส าหรับจักรยาน   
ก็ถือว่าเป็นรถ มีพระราชบัญญัติการจราจรทางบกมาตรา 134 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็น หนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรและห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถ 
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ในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร ดังนั้นต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานการจราจร
ก่อน อย่างกรณีท่ีแข่งขันข้ามจังหวัด ทางต ารวจ จะเป็นผู้อนุมัติโดยผู้จัดต้องท าหนังสือมาสอบถามเจ้าพนักงาน
การจราจรจังหวัดก่อนว่ามีความสะดวกหรือไม่ที่จะให้แข่ง ปกติที่ผ่านหลายจังหวัดก็ได้มีการสอบถาม ที่ระยอง
เคยมีการท าอยู่ประจ าแต่ยังไม่พบการอุบัติเหตุ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ต้องหาผู้รับผิดชอบ อยากให้เรื่องนี้เข้าสู่
ระบบถ้าไม่ด าเนินการตามพรบ. จะมีโทษทั้งจ าและปรับจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 พัน – 1 หมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และยึดใบเพิกถอนอนุญาตขับขี่ ทั้งกับผู้จัดให้มีการแข่งขันด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และให้แจ้งหน่วยงานที่     
จะด าเนินกิจกรรมทราบและถือปฏิบัติด้วย 

  ผู้แทน สนข. (นายนิรันดร์ฯ) : เรื่องประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ออก
ประกาศควบคุมการจราจรในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด เรื่องนี้ได้น าเข้า         
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจใหญ่ ซึ่งคราวที่แล้วได้ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประสานการนิคมฯ ว่าประกาศนี้ถูกต้องหรือไม่  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ฯ) : ทางสมาคมขนส่งภาคตะวันออกได้ประชุมร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการในนิคมฯ ผลการประชุมคือทางผู้แทนนิคมฯ ได้แจ้งว่าจะน าประกาศ
นี้ไปพิจารณาใหม่เพราะมีผลกระทบรุนแรงต่อผู้ผลิตสินค้าภายในนิคม  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ฯ) : การปลูกต้นไม้ข้างทางที่มีผลกระทบกับการจราจร กับแสง
สว่าง พบว่าส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเรื่องการขนส่ง ซึ่งการปลูกแต่ละพ้ืนที่อยากให้ค านึงถึง 1. ความเป็น
เอกลักษณ์ในพ้ืนที่และ 2. ความปลอดภัยในการใช้ถนน ปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่กลางถนนและริม
ถนน ซึ่งบางครั้งไม่ได้มีการตกแต่ง ถ้าเกิดพายุรุนแรง กิ่งไม้หักจะส่งผลกระทบต่อการจราจรหรือกรณีมีการ
ขนส่งรถต้องวิ่งหลบด้านซ้ายมาด้านขวา ซ่ึงไม่ปลอดภัยฝากประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลถนนด้วย  

  ที่ประชุม : มีความคิดเห็นหลากหลายในเรื่องการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน โดยเห็นว่า    
ไม่ควรจะปลูกเพราะจะบดบังวิสัยทัศน์ ทางแขวงการทางระยองชี้แจงว่ากรมทางหลวงเองก็ไม่มีนโยบายที่จะให้
ปลูก ถ้าจะปลูกก็ต้องเป็นไม้ดอกไม้ประดับ  

  มติที่ประชุม ให้แขวงการทางระยองไปส ารวจต้นไม้บริเวณริมถนน และให้ด าเนินการ    
ตัดแต่งกิ่งไมใ้ห้เป็นระเบียบ   
 

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

 
 
 
                  (นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล)                                          (นายสุรชัย  สุขสวัสดิ์) 
                พนักวิเคราะห์นโยบายและแผน           หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
                     ผู้จดรายงานการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


